

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
369	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครอุบล ราชธานี	- เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ - เพื่อลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน	- จัดอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนในสังกัดเทศบาล อุบลราชธานี จำนวนประมาณ 115 คน ให้เป็น ผู้มีความดีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูและผู้มีพระคุณ ความมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และเสียสละ เพื่อส่วนรวมรู้จักประหยัด อดออม รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า	-	100,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์มากขึ้น ร้อยละ 80	- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ - ลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน	- งานโรงเรียน สำนักการศึกษา
370	โครงการอบรมลูกเสือ ชาวบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร (เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล บุรพา 1, 2)	- เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของลูกเสือชาวบ้าน และ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ	- จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นใหม่ ปีละ 1 รุ่น ให้กับเยาวชนและประชาชน จำนวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน	-	300,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย และเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของ ลูกเสือชาวบ้าน ร้อยละ 80	- เยาวชนและประชาชนมีความ รู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของลูกเสือชาวบ้าน และมี ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - เกิดความสามัคคี ปรองดอง ของคนในชาติ	- งานโรงเรียน สำนักการศึกษา
371	โครงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา	- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา - เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาในสังกัดที่มี ประสิทธิภาพและผ่านการ ประเมินคุณภาพภายนอกจาก ส.ศ.	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน - ออกติดตามตรวจสอบและประเมินระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 8 แห่ง ตามตารางกำหนดการนิเทศติดตาม - จัดทำคู่มือการดำเนินการตามระบบประกัน คุณภาพภายใน จำนวน 200 เล่ม	-	80,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ร้อยละ 90 - สถานศึกษามีระบบ ประกันคุณภาพภายใน ที่มีประสิทธิภาพ	- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา - สถานศึกษามีระบบการ ตรวจสอบและประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาในสังกัด ที่มีประสิทธิภาพและผ่านการ ประเมินคุณภาพภายนอกจาก ส.ศ.	- หน่วยงาน ศึกษา